

**LỰC LƯỢNG QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG**

**Tăng cường kiểm tra thị trường**

2 tháng đầu năm, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) đã kiểm tra 549 vụ, xử lý 263 vụ với tổng số tiền xử phạt trên 644 triệu đồng. Đây cũng là kết quả đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.



Nhiều mặt hàng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ được lực lượng quản lý thị trường phát hiện và tịch thu.

Ngày 4/1, Đội QLTT số 3 kiểm tra xe ô tô của ông Nguyễn Văn Trường (Hải Dương) chở phụ tùng xe ô tô phát hiện thấy các sản phẩm

đều là hàng hóa nhập lậu, Đội đã quyết định xử phạt 3 triệu đồng và tịch thu 73 mã hàng hóa với 558 sản phẩm, phụ kiện. Tiếp đến ngày 8/1, Đội QLTT số 1

tiến hành kiểm tra đột xuất cửa hàng bán thuốc tân dược của ông Nguyễn Hữu Trung ở xã Tân Hòa (Hưng Hà) phát hiện không có giấy đăng ký kinh doanh,

Đội đã ra quyết định xử phạt 4 triệu đồng. Đó chỉ là hai trong hàng trăm vụ vi phạm bị phát hiện, xử lý trong 2 tháng đầu năm 2018.

Ông Nguyễn Văn Nghiên, Chi cục trưởng Chi cục QLTT cho biết: Chi cục đã chỉ đạo các đội mở đợt cao điểm kiểm tra dịp trước, trong và sau Tết. Căn cứ tình hình thực tế trên địa bàn, các đội đã chủ động xây dựng kế hoạch, phương án phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tổ chức đoàn liên ngành kiểm tra về an toàn thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu có nhu cầu tiêu dùng lớn trong dịp Tết; kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về giá, niêm yết giá, ghi nhãn hàng hóa, vi phạm về sở hữu trí tuệ và công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Đội QLTT các huyện tăng cường rà soát các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh nhằm thu thập thông tin, nắm chắc diễn biến tình hình thị trường để thực hiện tốt hơn việc

kiểm tra, xử lý. Tập trung lực lượng kiểm tra đột xuất những mặt hàng như: đồ chơi trẻ em mang tính kích động bạo lực, rượu ngoại, thuốc lá ngoại, bia, nước giải khát, bánh mứt kẹo, thực phẩm các loại... Chủ trọng công tác chống hàng giả, hàng kém chất lượng, không để xảy ra tình trạng đầu cơ găm hàng, tăng giá bất hợp lý.

Các đội QLTT đã tích cực tham gia phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường công tác quản lý và phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Trong đó, Đội QLTT cơ động chủ động phối hợp với lực lượng công an, bộ đội biên phòng, hải quan xây dựng phương án, tổ chức điều tra, trinh sát nắm tình hình thị trường trên các tuyến đường bộ, đường sông và khu vực ven biển nhằm phát hiện các đường dây, ổ nhóm, tụ điểm tập kết hàng hóa, các đối tượng vận chuyển, kinh doanh hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng vi phạm an toàn thực phẩm không có nguồn gốc, xuất xứ. Đội QLTT chống hàng giả tập trung thực hiện công tác đấu tranh, trinh sát, nắm bắt tình hình thị trường xây dựng phương án, kế hoạch, phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng, tổ chức kiểm tra, kiểm soát về lĩnh vực an toàn thực phẩm, hoạt động sản xuất,

kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tại các cơ sở sản xuất, điểm tập kết hàng hóa, các kho hàng, tổng đại lý, đại lý, trung tâm siêu thị, chợ đầu mối, cửa hàng.

Đặc biệt, xác định tháng 2 trùng với thời điểm Tết Nguyên đán Mậu Tuất nên việc luân chuyển, lưu thông, tiêu thụ hàng hóa sẽ sôi động hơn, tình hình thị trường, giá cả hàng hóa có nhiều diễn biến phức tạp do sức mua của người dân tăng cao. Để bảo đảm các hoạt động kiểm tra, kiểm soát hiệu quả, lãnh đạo Chi cục đã chỉ đạo các đội QLTT phân công cán bộ trực cả thứ bảy, chủ nhật và những ngày nghỉ Tết để có đủ lực lượng ứng trực, xử lý những tình huống phát sinh. Tổ chức kiểm tra theo kế hoạch, trọng đó tập trung vào các mặt hàng tiêu dùng nhiều trong dịp Tết như: bánh, mứt, kẹo, rượu, bia, nước giải khát, đường, mì chính và kiểm tra các làng nghề sản xuất, kinh doanh thực phẩm, những nơi cung cấp hàng hóa giá rẻ.

Trong tháng 3, Chi cục QLTT tiếp tục chỉ đạo các đội tổ chức điều tra, trinh sát nhằm phát hiện và xử lý các mặt hàng thực phẩm, bánh kẹo, bia, rượu sau Tết về giá, hạn sử dụng và kiểm soát các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

**THU THỦY**

**► Kinh nghiệm quốc tế về quản lý đất và nước trong nông nghiệp**

(vtv.vn) Trong những năm qua, biến đổi khí hậu đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến nông nghiệp - 1 trong 3 nhóm ngành đóng góp lớn nhất cho nền kinh tế Việt Nam. Vì thế, quản lý tài nguyên đất và nước để bảo đảm nông nghiệp bền vững đã trở thành công tác quan trọng. Nhiều biện pháp quản lý đã được các chuyên gia chia sẻ tại tuần lễ nước quốc tế Việt Nam đang diễn ra tại Hà Nội.

Công tác đo lường và theo dõi tình trạng đất và nước là chủ đề của nhiều phiên thảo luận. Theo các chuyên gia, đây là công tác rất quan trọng trong việc ứng phó với một số vấn đề của sản xuất nông nghiệp, trong đó có hạn mặn.

Trong khuôn khổ tuần lễ nước quốc tế Việt Nam, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã ký thỏa thuận hợp tác với Thụy Điển về quản lý nước bằng công nghệ viễn thám và mã nguồn mở. Công nghệ này của Thụy Điển và châu Âu hứa hẹn sẽ giúp Việt Nam nâng cao hiệu quả quản lý đất và nước trong nông nghiệp, một lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế.

**► Triển vọng xuất khẩu tôm nguyên con sang Australia**



(vtv.vn) Bộ Nông nghiệp và Tài nguyên Australia đã cử đoàn công tác sang kiểm tra, đánh giá quy trình, chất lượng sản xuất nhằm tiến tới nhập khẩu tôm tươi nguyên con từ Việt Nam.

Ngành tôm của Việt Nam đã đón nhận nhiều thông tin tích cực. Sự kiện Bộ Nông nghiệp và Tài nguyên Australia cử đoàn công tác sang Việt Nam để kiểm tra, đánh giá quy trình, chất lượng sản xuất tôm là vô cùng ý nghĩa với ngành tôm vì Australia là một trong những thị trường khó tính nhất hiện nay.

Ngay trong chuyến khảo sát này, các chuyên gia, cơ quan chuyên môn từ Bộ Nông nghiệp và Tài nguyên Australia đã có cách nhìn rất tích cực đối với ngành tôm Việt Nam. Theo đó, ngành tôm đã tiếp cận, ứng dụng nhiều giải pháp, công nghệ hiện đại trong sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

Đầu năm 2017, Australia đã đưa ra lệnh cấm nhập khẩu đối với tất cả lô tôm nấu chín từ các nước vì phát hiện dịch bệnh đốm trắng tại quốc gia này. Đến tháng 6/2017, phía Australia đã gỡ bỏ lệnh cấm nói trên. Sau động thái này, Việt Nam đã xuất khẩu được 57 lô hàng với hàng trăm tấn tôm nấu chín. Chất lượng sản phẩm được phía nhà nhập khẩu Australia đánh giá là rất tốt. Những đánh giá ban đầu về quy trình sản xuất an toàn, chất lượng đã cho thấy triển vọng xuất khẩu tôm nguyên con của Việt Nam sang Australia.

Hiện nay, hơn 90% sản phẩm tôm tiêu thụ tại Australia là nhập khẩu. Mỗi năm giá trị xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang Australia chỉ vài trăm triệu USD, chiếm tỷ lệ rất thấp, chủ yếu là mặt hàng tôm nấu chín. Điều này cho thấy cơ hội mở rộng thị trường xuất khẩu tôm tươi nguyên con vào thị trường này là rất lớn. Để sớm hiện thực hóa mục tiêu này, vẫn còn nhiều yêu cầu đặt ra cho ngành tôm Việt Nam trong thời gian tới.

**THANH HUYỀN**

**Thu nhập ổn định từ nuôi chim bồ câu lai Pháp**

Năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất, gia đình anh Chu Thanh Tùng ở thôn Miếu, xã Thụy Chính (Thái Thụy) đã thực hiện thành công mô hình nuôi chim bồ câu lai Pháp, từ đó mang lại nguồn thu nhập ổn định.

Xuất phát từ niềm đam mê nuôi chim cảnh, anh Tùng dần hình thành ý tưởng nuôi chim bồ câu thương phẩm để mang lại nguồn lợi kinh tế. Năm 2007, anh tìm mua giống chim bồ câu lai Pháp về nuôi. Thời gian đầu, do chưa có kiến thức cũng như kinh nghiệm chăn nuôi, anh chỉ nuôi thử nghiệm 10 đôi chim bồ mẹ. Trong quá trình chăn nuôi, anh chịu khó tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm qua các phương tiện thông tin đại chúng, tham quan học hỏi kinh nghiệm thực tế từ các mô hình chăn nuôi

trong và ngoài tỉnh rồi nhân dần số lượng đàn nuôi. Đến nay, chỉ với gần 250m<sup>2</sup> đất thổ cư, anh đã cải tạo, xây dựng hệ thống chuồng trại, nuôi duy trì 100 đôi chim bồ mẹ. Chia sẻ về kinh nghiệm nuôi, anh Tùng cho biết: Bồ câu lai Pháp để nuôi, để chăm sóc, có sức đề kháng tốt, ít dịch bệnh. Tuy nuôi không vất vả nhưng phải chú trọng vào khâu đầu tư chuồng trại, thức ăn. Bồ câu lai Pháp cần không gian thoáng đãng, ẩm vào mùa đông, mát vào mùa hè, ánh sáng đầy đủ,

chuồng trại sạch sẽ. Để đàn chim sinh trưởng, phát triển nhanh, tăng sức đề kháng, cho năng suất ổn định thì phải thường xuyên vệ sinh chuồng nuôi, định kỳ phun thuốc tiêu độc khử trùng, tiêm vắc-xin phòng bệnh cho chim bồ mẹ; khẩu phần thức ăn và nước uống phải đều đặn, cần đổi hợp lý, gồm 2 bữa/ngày. Thức ăn của chim bồ câu lai Pháp gồm cám viên, thóc, gạo, hạt ngô nghiền. Một đôi chim bồ mẹ thường nuôi từ 4 - 6 tháng thì bắt đầu sinh sản, đẻ từ 7 - 9 lứa trong năm, mỗi lứa đẻ 2



Gia đình anh Tùng thu nhập ổn định nhờ nuôi chim bồ câu lai Pháp.

trứng; thời gian từ lúc chim bồ mẹ ấp trứng đến khi chim non ra rường khoảng 17 ngày và nuôi thêm 20 ngày thì được xuất bán. Mỗi đôi chim trưởng phẩm bán ra thị trường có trọng lượng khoảng 1,2kg và có giá từ

85.000 - 100.000 đồng. Như vậy, 100 đôi chim bồ mẹ mỗi năm cho thu lãi khoảng hơn 50 triệu đồng sau khi đã trừ chi phí. Về dự định trong thời gian tới, anh Tùng cho biết sẽ tiếp tục mở rộng

diện tích, đầu tư xây dựng hệ thống chuồng trại quy mô nuôi khoảng 1.000 đôi chim bồ mẹ nhằm cung cấp nguồn thực phẩm dồi dào cho thị trường.

**THANH HUYỀN**

**Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường**

Giúp hội viên phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường là một trong những hoạt động thiết thực được Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đông Hưng duy trì, làm tốt. Nhờ vậy, năm 2017, Hội đã giúp 97 gia đình hội viên thoát nghèo bền vững.

Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện đã chỉ đạo các cấp hội đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, đặc biệt là phong trào giúp gia đình phụ nữ nghèo thoát nghèo có địa chỉ. Coi trọng việc hướng dẫn gia đình phụ nữ nghèo xây dựng kế hoạch sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh, sử dụng đúng mục đích vốn vay và phân công lao động hợp lý. Trong năm, đã có 9 cơ sở tổ chức trao con giống cho 66 gia đình, trị giá gần 23 triệu đồng. Đặc biệt, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đúng thời điểm thu hoạch lúa mùa, các cấp hội đã huy động hàng trăm cán bộ, hội viên gặt lúa giúp gia đình chính sách,

phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, neo người. Nhằm nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, hội viên, Hội LHPN huyện phối hợp với các công ty phân bón tổ chức 21 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hơn 2.000 cán bộ, hội viên. Hội phụ nữ cơ sở phối hợp với ngành Nông nghiệp, các HTX DVNN và các doanh nghiệp mở 411 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi, phòng, trừ sâu bệnh, phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, kỹ thuật sử dụng phân bón, triển khai để ăn sản xuất vụ xuân, vụ mùa, vụ đông...; thu hút gần 48.000 lượt cán bộ, hội viên tham gia. Tiếp tục tin chấp

mua phân bón trả chậm giúp hội viên có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất. Bên cạnh đó, Hội LHPN huyện còn ký văn bản thỏa thuận với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện chuyển nguồn vốn vay cho tổ chức hội phụ nữ cơ sở quản lý, tạo thuận lợi cho chị em tiếp cận và phát huy nguồn vốn vay vào phát triển kinh tế gia đình. Ngoài ra, các cấp hội còn đứng ra tin chấp với các ngân hàng khác cho chị em vay vốn phát triển kinh tế. Tổng dư nợ hiện lên tới trên 361 tỷ đồng, cho 13.194 lượt hội viên vay. Chị Vũ Thị Thuần, Chủ tịch Hội LHPN huyện Đông Hưng cho biết: Để việc hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế đạt hiệu quả cao, trong

năm, Huyện hội đã chỉ đạo các cơ sở hội duy trì và xây dựng mới các mô hình hỗ trợ phụ nữ như: hũ gạo tình thương, nuôi heo đất tiết kiệm, lập tổ, nhóm tiết kiệm... Đến nay, toàn huyện đã xây dựng được 60 hũ gạo tình thương trao tặng cho 60 gia đình phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân ốm đau, bệnh tật và trẻ em mồ côi với số gạo từ 10 - 15kg/tháng/người. Chị Phạm Thị Mai Luyến, Chủ tịch Hội LHPN xã Phú Châu cho biết: Thời gian qua, Hội LHPN xã đã triển khai nhiều hình thức tiết kiệm như nuôi lợn nhụa, vi tiết kiệm, tin dụng tiết kiệm, tiết kiệm hình thức tại chi, tổ phụ nữ... Đến nay, toàn xã thành lập được 37 tổ tiết kiệm thu hút 1.158 chị em

tham gia, tiết kiệm được 917 triệu đồng cho các chị em có nhu cầu vay phát triển kinh tế gia đình, nuôi con ăn học. Mô hình vận động phụ nữ tham gia trồng cây màu vụ đông tăng thu nhập cũng thu hút nhiều chị em tham gia, bước đầu đạt hiệu quả cao. Điển hình như Hội LHPN xã Mê Linh phối hợp với HTX DVNN xã xây dựng mô hình trồng khoai

tây và bí đỏ tại thôn Hậu với tổng diện tích 6,6ha, có trên 40 chị em tham gia, mỗi sào trị giá 3 - 4 triệu đồng; mô hình còn tạo việc làm cho hơn 20 chị em chuyên chăm sóc, thu hoạch khoai tây, bí đỏ với mức thu nhập 100.000 đồng/ngày. Các cơ sở hội còn tổ chức 61 lớp dạy nghề may, đan rổ, gấp giấy tiền, chăn nuôi... cho gần 3.000 lao động và

tổ chức 10 hội nghị tư vấn du học, xuất khẩu lao động cho gần 1.500 lao động tại các địa phương; giới thiệu 640 lao động vào làm việc tại các công ty, xí nghiệp, cơ sở sản xuất trong và ngoài huyện.

Thực hiện Công điện số 17 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xử lý rác thải sinh hoạt gắn với cuộc vận động xây dựng gia đình "5

không, 3 sạch", các cấp hội thành lập và duy trì hiệu quả 34 mô hình đoạn đường tự quản, thu gom vỏ bao thuốc và rác thải trên đồng ruộng, tự quản vệ sinh môi trường, tự quản vệ sinh môi trường vào ngày 24 hàng tháng, thu dọn, giải tỏa các bãi rác tự phát trên địa bàn. Huyện hội và các chi hội đã tổ chức trên 160 lớp tuyên truyền về nước sạch, vệ sinh môi trường cho cán bộ hội; khảo sát tình hình sử dụng nước máy tại các chi hội; phối hợp với nhà máy nước cho chị em đến khảo sát thực tế. Hỗ trợ kinh phí đầu nối nước máy cho 17 gia đình phụ nữ nghèo với tổng số tiền 28 triệu đồng. Với các giải pháp trên, đến ngày 31/12/2017, tỷ lệ hộ hội viên phụ nữ sử dụng nước máy đã đạt 83,06%.

Năm 2018, các cấp hội phụ nữ huyện Đông Hưng tiếp tục đổi mới nội dung, cách thức hỗ trợ để ngày càng có nhiều chị em được giúp đỡ vươn lên thoát nghèo, đồng thời tích cực tham gia bảo vệ môi trường, vì sự phát triển bền vững.

**THU HIỀN**



Phụ nữ xã Đông Quang (Đông Hưng) thu hoạch khoai tây.